
EEC รวมเวทีเสวนา รับฟังความเห็นจากผูแทนเขต

พืน้ที่ 3 จังหวัด

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก หรือ EEC

เป็นประธานเปิดงานและรวมเสวนากับคณะกรรมการประสานงานพัฒนาทองถิ่นระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก

หรือ CAEC ประกอบดวย สวนราชการ นักธุรกิจ และกลุมเอ็นจีโอจาก 3 จังหวัดใน พื้นที่โครงการ EEC ในหัวขอ

“เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทองถิ่นในเขต EEC” เพื่อทําความเขาใจที่ ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ EEC และรับ

ฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาของแตละจังหวัด ณ โรงแรม แคนทารี เบย ระยอง เมื่อวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2560

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

กลาววา “การทําการพัฒนาโครงการระดับอยาง EEC ไมใชเรื่องงาย และคนที่อยูในพื้นที่ถือเป็นหัวใจสําคัญของเรื่อง

ที่จําเป็นตองไดรับความเขาใจที่ถูกตอง และเป็นผูที่ไดรับผลจากโครงการน้ีโดยตรงและความเขาใจที่แตกตาง

ระหวางคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ในขณะน้ีก็ยังมีคอนขางมาก อยางเชน ในภูมิภาคอื่นจะมีคําถามวาทําไมถึงไม

ทําโครงการแบบน้ีใหพวกเขาบาง แตขณะเดียวกันเมื่อกลับมามองในพื้นที่ EECเองกลับเกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน

การเสวนารวมกันในครัง้น้ีจะทําใหเราเขาใจกันและกันมากขึ้น และความตัง้ใจของคณะทํางาน EEC ก็คือการพัฒนา

พื้นที่อยางจริงจัง ซึ่งโครงการน้ีจะไมเกิดประโยชนกับเพียงคนในพื้นที่ 3 จังหวัดเทานัน้ แตยังเป็นประตูที่เปิดไปสู

โอกาสใหกับจังหวัดอื่นๆ และประเทศไทยดวย”

คณะกรรมการประสานงานพัฒนาทองถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ CAEC กอตัง้ขึ้นภายใต FORUM

21 ซึ่งเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํางานในพื้นที่ EEC วาไมมีใครรูจักและเขาใจพื้นที่ไดมากเทากับปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จึงไดสรางเครือขาย CAEC จากทัง้ 3 จังหวัดขึ้น ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมี

คณะทํางานจังหวัดละ 15 คน ซึ่งในการเสวนาครัง้น้ีผูแทนจากทัง้ 3 จังหวัดไดนําเสนอจุดเดนของแตละจังหวัด และ

สะทอนปัญหาที่ตองการแกไขในจังหวัดของตนเองตอ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC และคณะทํางาน เพื่อ

หาแนวทางในการทํางานรวมกันกับคณะ EEC ใหเกิดประโยชนตอพื้นที่และประชาชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิง

เทรา มากที่สุด

โดย ดร.เพง บัวหอม ปลัดเทศบาล ตําบลบางเสร อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พัฒนาทองถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไดนําเสนอถึงวิสัยทัศนของจังหวัดชลบุรีวา จะชูจุดเดนในการเป็น

เมืองแหงการทองเที่ยวนานาชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด ใน 2 มิติ คือชายทะเล และ ปาออย ในขณะที่

https://www.thaimediapr.com/eec-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7/
https://www.thaimediapr.com/eec-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7/
https://www.thaimediapr.com/eec-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7/


ประชาชนในพื้นที่ชลบุรีมีการรับรูถึงโครงการ EEC มากขึ้นกวาเดิมแตยังคงมีปัญหาวิตกกังวลเรื่องการจราจร

ปัญหาที่ดินแสมสาร ผลกระทบจากการกอสราง ปัญหาแรงงาน ประชากรแฝงอาชญากรรม และความสะอาด

ในขณะที่ ดร.กิตติเกษม ชํานิไกร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มะขามคู ผูแทนจังหวัดระยอง กลาววา

จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีจุดเดนในภาคการเกษตร การเพาะปลูกยางพารา มันสําปะหลัง และผลไมโดยภาค

เกษตรกรรมยึดพื้นที่กวาครึ่งของจังหวัด นอกจากนัน้ยังแสดงวิสัยทัศนในการพัฒนาระยองเป็นเมืองแหงนวัตกรรม

แตยังคงมีปัญหาที่รูสึกวิตกกังวลในพื้นที่ ทัง้เรื่องการบุกรุกชายหาด ปัญหาคุณภาพ แหลงน้ํามลพิษทางอากาศ การ

จราจร สาธารณสุข ปัญหาโครงสรางพื้นฐาน และน้ําทวมที่ยังไมสามารถแกไขได

จาสิบเอกวัฒนชัย บุญมานะ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เสม็ดเหนือ ผูแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาววา

ฉะเชิงเทรามีจุดเดนเรื่องการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับหลายพื้นที่ มีโครงสรางพื้นฐานที่คอนขางดี และปัจจุบัน

ฉะเชิงเทราก็ไดรับความนิยมในการมาทองเที่ยวมาก และยังมีทัง้พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่อนุรักษและพื้นที่โรงงาน

อุตสาหกรรม โดยทางจังหวัดฉะเชิงเทราก็เห็นวาโครงการ EEC มีความเหมาะสม แตก็ยังมีกังวลอยูในเรื่องสิ่งแวด

ลอม คุณภาพชีวิต ความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิน และผังเมืองใหม คนฉะเชิงเทราจะไดประโยชนอะไรบาง

โดยเลขาธิการ EEC ไดรับฟังขอมูลจากผูแทนจาก 3 จังหวัดในเครือขาย CAEC และรวมเสวนาในหัวขอ “เศรษฐกิจ

สังคม และการพัฒนาทองถิ่นในเขต EEC” โดยเริ่มจากการนําเสนอขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการ EEC ใหคณะ

กรรมการประสานงานพัฒนาทองถิ่นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ CAEC เขาใจและอธิบายถึงโครงการ

EEC วาคือการทําใหนโยบายไทยแลนด 4.0 เป็นรูปธรรมดวยการพัฒนาเชิงพื้นที่และทําใหพื้นที่ EEC เป็นฐาน

สะสมการลงทุน และ ฐานสะสมเทคโนโลยี เพื่อเยาวชนไทย EEC จึงไดสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาเรงรัด และ

รวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหม เพื่อป อนบุคลากรเขาสูอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยหลักสูตรจะมุงใหเยาวชน

ไดเห็นและคุนเคยกับเทคโนโลยี เพื่อทําใหเกิดความสนใจ และสรางแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพในอนาคต ทัง้ยัง

ไดรวมตอบขอซักถามจากผูเขารวมการเสวนาครัง้น้ีซึ่งจะนําขอมูลทัง้หมดไปหารือกับคณะทํางานตอไป เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ดาน


